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“นายกสมาคมอาชีวะเอกชน”
เร่งสกอ.ตรวจสอบมหาวิทยาลัยไร้คุณภาพ
หวังใช้เป็นข้อมูลรับและประเมินผู้บริหารและครู

จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ดำเนินการตรวจสอบมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาเกินจำนวน
และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดนั้น วันนี้(20มิ.ย.)
รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
สถานศึกษาเอกชนซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างผู้บริหารและครูมีความกังวลกับการที่สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งผลิตผู้บริหารและค
รูที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงอยากขอให้ สกอ.เร่งดำเนินการตรวจสอบ
และแจ้งให้สถานศึกษารับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่มีปัญหา
เพื่อประกอบการตัดสินใจการว่าจ้างและการปรับขึ้นเงินเดือนผู้บริหารและครูที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน หรือ
หลักสูตรที่มีปัญหานั้นด้วย เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษาและผู้เรียนแน่นอน

“
เรื่องนี้ต้องเป็นบทเรียนของการศึกษาไทยและต้องไม่เป็นไฟไหม้ฟางโดยไม่มีผู้รับผิดชอบเหมือนหลายกรณีในอดีต
และสุดท้ายก็ขอให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งเคยเป็นวิทยาลัยผลิตครูที่มีคุณภาพในอดีต
มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตลอดจนทำวิจัยและบริการวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา
เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับจากสากล
โดยมุ่งเน้นคุณภาพแทนที่จะเน้นดำเนินการหลายสาขาที่ตนเองไม่มีความถนัด
ทั้งนี้เพื่อเป็นความหวังและอนาคตการศึกษาของประเทศไทย”รศ.ดร.จอมพงศ์กล่าว

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่
สกอ.กำลังลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบบางสาขา บางคณะและบางมหาวิทยาลัยที่มีข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพ
ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ส่วนประเด็นที่ว่า สกอ.เลือกปฎิบัติตรวจสอบเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐนั้น
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
เพราะไม่ว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชนก็ต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ.ทั้งสิ้น 

 

ที่มา เดลินิวส์ จันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 17.01 น.
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